



ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร  
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลชุมพร  
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน ยังคงมีให้เห็นเป็นประจำ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถก็ตาม แต่อุบัติเหตุทางถนนก็ยังไม่ลดลงตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ มีการศึกษาจากหลายหน่วยงานพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีอยู่หลายประการ เช่น ความประมาท ขับขี่ในขณะเมาสุรา ความไม่เข้าใจกฎจราจร ความเคยชิน ขาดแรงกระตุ้นขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีการป้องกันที่ถูกต้อง ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากคนทั้งสิ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบกำหนดให้ “ปี๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” มีเป้าหมายตามมาตรฐานสากล คืออัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทย ลดลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ำกว่า ๑๐คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ ในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนอันสมควรให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ศปถ. อปท.” โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใหม่มีคณะกรรมการ ศปถ. อปท. ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ โดยมีผู้แทนหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเข้าร่วมเป็นกรรมการ และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลชุมพร ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบเอก

(สายรุ้ง ไชยภาลี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร